



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักการ
การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมิน
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครง
เรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก
ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน
๑	นางกัลยา กาญจนารายณ์	นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๗๙) หัวหน้ากลุ่มงาน	นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๗๙) หัวหน้ากลุ่มงาน	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มภารกิจด้านบริการ หัตถการระดับสูง โรงพยาบาล เวชการุณย์รัศมี สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้เข้ารับการคัดเลือก

ชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก นางกัลยา กาญจนารายณ์
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู)
 (ตำแหน่งเลขที่ รพว. 79) หัวหน้ากลุ่มงาน

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขึ้นตำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p> <p>2. การพิจารณา</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p> <p>3. อื่น ๆ (ระบุ).....</p>	<p>- แพทยศาสตรบัณฑิต</p> <p>- วุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู</p> <p>- อายุราชการ 6 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ เป็นเวลา 6 ปี 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เป็นเวลา 6 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่ 31795</p> <p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ 87</p>

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางกัลยา กาญจนารายณ์
ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู)
(ตำแหน่งเลขที่ รพว. 79) หัวหน้ากลุ่มงาน

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินการที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการเข้าถึงเพื่อรับบริการของกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะความพิการ
ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 1 กรกฎาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560

ขณะดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ

สังกัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

พบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะพิการที่มาขอใบรับรองความพิการเป็นครั้งแรก (โดยที่แพทย์ตรวจประเมินแล้วมีความเห็นว่า เป็นผู้พิการตามกฎหมาย) เก็บข้อมูลในกลุ่มผู้พิการที่ไม่ได้รับการรักษาหรือเข้าถึงการรักษาโรคประจำตัวที่มีอยู่เดิม ที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักงานแพทย์ และได้รับการดำเนินการตามแนวทางดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะความพิการร้อยละร้อย อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละเก้าสิบห้า และจำนวนผู้ป่วยใหม่ที่มาขอรับบริการเพื่อขอใบรับรองความพิการมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงการตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของผู้พิการ และผลสำเร็จในการดำเนินโครงการดังกล่าวรวมถึงการส่งเสริมและปกป้องสิทธิผู้พิการตามกฎหมายบัญญัติ

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการเข้าถึงในการรับบริการในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะพิการ
2. ผู้ป่วยที่มีภาวะพิการ ได้ใบรับรองความพิการ เพื่อขอรับสวัสดิการตามสิทธิ์
3. ผู้ป่วยที่มีภาวะพิการ ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
4. ตอบสนองต่อความต้องการในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะพิการ และเพิ่มอัตราความพึงพอใจในการรับบริการ

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเท้าเบาหวานตามมาตรฐานวิชาชีพและครบวงจร

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. ให้ผู้ป่วยได้รับการคัดกรองภาวะเท้าเบาหวาน การตรวจร่างกาย และการดูแลรักษาที่เหมาะสมตามมาตรฐาน
2. ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล
3. ป้องกันการเกิดแผลและการกลับมาเป็นแผลซ้ำ
4. สร้างความตระหนักถึง และการให้การรักษาภาวะเท้าเบาหวานตามมาตรฐานวิชาชีพและครบวงจร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเท้าเบาหวานตามมาตรฐานวิชาชีพและครบวงจร เพื่อการพัฒนาดูแลผู้ป่วยเบาหวานเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นส่วนหนึ่งในสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ (สหสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ที่ร่วมกันดูแลอาทิ เช่น อายุรแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด โภชนากร) รวมถึงชุมชนและครอบครัวของผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อให้ผู้ป่วยและชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกัน ทั้งในระดับการป้องกันปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ และมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย อันสะท้อนถึงการบรรลุพันธกิจ คัดกรอง ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพในกลุ่มผู้ป่วยสำคัญ